



คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายชาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี ให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคงดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

และขอถวายสัตยาจาวาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชาเวท วราหะ)
สาธารณสุขอำเภอทัพทัน



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน
เรื่อง เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมาตรการทางคุณธรรมจริยธรรมในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ได้มีเจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
การกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความในสะอาด เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รักษา
มาตรฐานแห่งความดีงาม อารังไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเชื่อมโยง ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือและยกย่อง
จากบุคคลทั่วไป ดังนี้

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยอารังไว้ซึ่งความถูกต้อง เทียงธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
๒. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ต่อภารกิจขององค์กร ด้วยความเสียสละ ประหยัด
๓. บริการผู้มาติดต่อและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นมิตร
๔. สร้างเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรและตนเอง โดยไม่กระทำการใดๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
๕. อุทิศตนด้วยความเสียสละ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และใช้ความรู้อย่างเต็มกำลังต่อ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ
๖. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและให้มาตรการ
การลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชันและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนบทบาท การรับรู้ข่าวสารในการดำเนินกิจการ
ทุกรูปแบบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชาเวท วราหะ)
สาธารณสุขอำเภอทัพทัน